



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗  
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๐๖๗ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ  
กระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้มีการประชุมหารือข้อราชการของ  
กระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่  
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำ  
สัปดาห์ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการ  
ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๖๓๕๗



กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรประเด็นการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภัต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

**สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย**  
**ประจำวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

\*\*\*\*\*

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย	<p><b>๑. การประเมินการดำเนินงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน</b> ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำหนดเกณฑ์ในการประเมิน เช่น การแก้ไขปัญหาเสพติด การค้ามนุษย์ บ่อน สถานบริการ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องทราบข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที</p>	ปค./ทุกจังหวัด
	<p><b>๒. การดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลบน Website</b> ให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เช่น ฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กรมที่ดิน เป็นต้น</p>	ศสส.สป.
	<p><b>๓. Social Business</b> ให้กระทรวงมหาดไทยนัดหมายประชุมคณะทำงานเพื่อระดมสมองแล้วนำเสนอเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	สตร.สป.
	<p><b>๔. ฐานข้อมูลรายได้ประชาชน</b> ให้เร่งประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ เพื่อวางมาตรการในจัดทำฐานข้อมูลรายได้ประชาชนให้แล้วเสร็จก่อนที่จะถึงกำหนดการยื่นแบบรายได้บุคคลธรรมดาในปี ๒๕๕๙</p>	ปค.
	<p><b>๕. การแก้ไขหนี้สินเกษตรกร</b> กรณีขายฝากที่ดินให้กรมการปกครองดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เพื่อไม่ให้มีการยึดที่ดินทำกิน โดยประสานสำนักงานบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และสรุปข้อมูลนำเสนอเรียนคณะรัฐมนตรีต่อไป</p>	ปค.
	<p><b>๖. การลดต้นทุนการผลิต กรณีค่าเช่านา</b> ระหว่างที่ ร่าง พ.ร.บ. ค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการพิจารณา ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์/มาตรการควบคุมค่าเช่านาของกรมการปกครองที่ได้แจ้งไว้ในปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพิจารณาและแจ้งแนวทางการปลูกข้าวนาปรัง/นาปีในปีการผลิตให้ทราบต่อไป</p>	ปค.
	<p><b>๗. ร่างผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่</b> กระทรวงพลังงานได้มีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดกระบี่ โดยสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กำหนดอยู่ในเขตพื้นที่สีเขียวตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ ซึ่งหากประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ จะทำให้ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้มีการชะลอการประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ไว้ก่อน และต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติต่อไป</p>	ยผ.
	<p><b>๘. การบริหารจัดการขยะ</b> ให้ติดตามการแก้ไขกฎหมายที่ให้กระทรวงมหาดไทยสามารถบริหารจัดการขยะทั้งระบบ เช่น การคัดแยกขยะ การเก็บขยะ การขนย้าย การกำจัด เป็นต้น</p>	สธ.
	<p><b>๙. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</b> ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองรายงานการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	ยผ.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>๑๐. คลองสวบน้ำใส</b> ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับท้องที่และท้องถิ่นดูแลจัดการขยะและผักตบชวาในพื้นที่ให้มีความเรียบร้อย และถือให้เป็นนโยบายปฏิบัติ</p> <p><b>๑๑. น้ำอุปโภคบริโภค</b> ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดดำเนินการดูแล/แก้ไขปัญหากัญแล้ง โดยใช้งบประมาณของผู้ว่าราชการจังหวัดในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติ (๑๐ ล้านบาท) ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เน้นการจ้างแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานจากเกษตรกรที่เลื่อนการปลูกข้าวตามนโยบายรัฐบาล/เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ในการสร้าง/พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก เป้าล้าบ่อ ฯลฯ เพื่อเก็บกักน้ำอุปโภคบริโภค</p> <p><b>๑๒. การจัดงาน OTOP City</b> ให้กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาระยะเวลาการจัดงาน OTOP City เพื่อความเหมาะสมเนื่องจากคาบเกี่ยวการจัดงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบด้วย</p> <p><b>๑๓. ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นเพื่อแม่หรือ BIKE FOR MOM</b> ประสานกองกิจการในพระองค์เพื่อรับทราบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นเพื่อแม่หรือ BIKE FOR MOM</p> <p><b>๑๔. บทบาทองค์กรตลาด</b> พิจารณาสับสนุน/ผลักดันให้องค์กรตลาดมีบทบาทในการกำกับดูแลตลาดสดทั่วประเทศ</p>	<p>ปภ./สธ./ยผ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>พช.</p> <p>กก.สป.</p> <p>อต.</p>
<p>ข้อราชการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p><b>๑. การดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลบน Website</b> มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำกับดูแลความปลอดภัยฐานข้อมูลบน Website พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณรองรับ</p> <p><b>๒. การรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่</b> ให้ทุกจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีตามช่องทางที่ได้มีการกำหนดไว้</p> <p><b>๓. การประเมินกำนันผู้ใหญ่บ้าน</b> ให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มีความชัดเจน หากพื้นที่ใดไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านให้นายอำเภอดำเนินการแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน</p> <p><b>๔. การจัดงาน OTOP City</b> ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส) ประสานวันเวลาในการจัดงานให้เรียบร้อย และให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานด้วย</p>	<p>ศสส.สป.</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค.</p> <p>พช.</p>
<p>สรุปข่าวสารสำคัญจาก ศูนย์แก้ไขปัญหาคา มันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</p>	<p><b>เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายภานุ แยมศรี)</b></p> <p><b>๑. ข้อเสนอของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ</b> รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาคา มันคงแบบบูรณาการ เกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ให้ใช้คำเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า <b>“การก่อเหตุรุนแรงเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว”</b> และให้ทุกหน่วยหลีกเลี่ยงการใช้ <b>“ก่อการร้ายหรือก่อวินาศกรรม”</b> โดยไม่ให้มีการกล่าวถึงความเกี่ยวข้องของชาวอุยกูร์ในเหตุการณ์นี้ เนื่องจากจะทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบในระดับนานาชาติ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๒ ให้ตำรวจเป็นหน่วยรับผิดชอบในการรายงานยอดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งที่เป็นชาวไทยและต่างชาติอย่างเป็นทางการ โดยจะปรับข้อมูลในเวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน จึงขอประสานให้ทุกหน่วยใช้ข้อมูลจากทางตำรวจเท่านั้น เพื่อป้องกันความสับสนและหากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิต จำนวน ๒๐ ราย ประกอบด้วย มาเลเซีย ๕ ราย จีน ๕ ราย ฮองกง ๒ ราย สิงคโปร์ ๑ ราย อินโดนีเซีย ๑ ราย และประเทศไทย ๖ ราย</p> <p>๑.๓ ให้หน่วยข่าวสร้างการรับรู้และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าของสถานการณ์ โดยไม่หลงเชื่อข้อมูลที่มีการส่งต่อกันใน Social Media</p> <p>๑.๔ กรณีการจับกุมผู้โพสต์ข้อความใน Facebook แจ้งเตือนการก่อเหตุร้ายนั้น ให้ทำ IO และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าเป็นความผิดตามกฎหมายใด มีบทลงโทษอย่างไร</p> <p><b>๒. รายงานจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ</b></p> <p>๒.๑ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฟินแลนด์ รายงานว่า นายกรัฐมนตรี ฟินแลนด์ ได้แถลงจะเพิ่มจำนวนการรับผู้อพยพจากแอฟริกาที่ตกค้างในประเทศอิตาลีและประเทศมอลตา ทั้งนี้ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของ EU ซึ่งจะมีผลทำให้ต้องลดจำนวนการรับผู้อพยพจากภูมิภาคอื่น ๆ มีสื่อมวลชนฟินแลนด์ บางส่วนเสนอทัศนคติไม่เห็นด้วยต่อการแถลงของนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์</p> <p>๒.๒ กลุ่มฝ่าหลุนกง เป็นกลุ่มที่รัฐบาลจีนควบคุมการทำกิจกรรมอย่างเข้มงวดในประเทศจีน แต่ในพื้นที่เกาะฮ่องกงกลุ่มดังกล่าวมีสมาชิกประมาณ ๑,๐๐๐ คน ยังคงสามารถทำกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ยึดนโยบาย ๑ ประเทศ ๒ ระบบ จึงผ่อนคลายการปฏิบัติกับกลุ่มฝ่าหลุนกงในเกาะฮ่องกง</p> <p>๓. การจับกุมชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นเครือข่ายของขบวนการ IS สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวว่าประเทศอินโดนีเซียสามารถสืบสวนและจับกุมชาวอินโดนีเซีย จำนวน ๓ คน เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยชาวอินโดนีเซียดังกล่าวเป็นเครือข่ายของขบวนการ IS ที่วางแผนจะวางระเบิดสถานีตำรวจและโบสถ์ของผู้นับถือศาสนาคริสต์ รายงานข่าวแจ้งว่าชาวอินโดนีเซียเหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนจากชาวอินโดนีเซียในประเทศซีเรีย ในปัจจุบันนี้คาดว่าจะมีชาวอินโดนีเซียเข้าร่วมขบวนการ IS ประมาณ ๓๐๐ คน</p> <p>๔. การเตรียมการจดทะเบียนแรงงานจากประเทศเวียดนาม การเตรียมการจดทะเบียนแรงงานจากประเทศเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ใน ๖ ศูนย์ (จังหวัด) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ระยอง นครพนม หนองคาย และสงขลา โดยผู้ที่ จะเข้ารับการจดทะเบียนได้นั้น จะต้อง มี passport และต้องเข้าเมืองก่อนวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คาดว่าจะมีผู้ที่อยู่ในข่ายต้องจดทะเบียนประมาณ ๗,๐๐๐ คน โดยสามารถทำงานได้ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในงานรับใช้ในบ้าน และผู้ใช้แรงงาน (ก่อสร้าง, ประมง, และ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>พนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร) ล่าสุดผู้แทนจากกระทรวงแรงงานได้รายงานว่าให้เลื่อนการจดทะเบียนแรงงานจากประเทศเวียดนามออกไป</p> <p><b>๕. การเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้</b> จากการปะทะกันตามแนวชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ขณะนี้ มีแรงงานไทยในเกาหลีใต้จำนวนประมาณ ๘๐,๐๐๐ คน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เตรียมความพร้อมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในการอพยพแรงงานไทยเมื่อมีความจำเป็น</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p><b>๑. เหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์</b></p> <p>๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดตามข้อสั่งการของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการถึงจังหวัดทุกจังหวัด ในการใช้คำเรียกเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ว่า “การก่อเหตุรุนแรงเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว”</p> <p>๑.๒ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศึกษากรณีตัวอย่างเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ เพื่อประมวลว่ามีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ประสบภัย และหากมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทั้งคนไทยและคนต่างประเทศต้องดำเนินการอย่างไร โดยให้รวบรวมสรุปเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์นำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบพร้อมทั้งแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบด้วย</p> <p><b>๒. ขบวนการ IS ให้กระทรวงมหาดไทยปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาทางรองรับ</b></p> <p>๓. ให้กรมการปกครอง ติดตามข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรับจดทะเบียนแรงงานจากประเทศเวียดนาม</p> <p><b>อธิบดีกรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช)</b></p> <p><b>ประเด็นกลุ่มฝ่าหลุนกง</b></p> <p>๑. ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศึกษาฝ่าหลุนกงแห่งประเทศไทยต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เมื่อปี ๒๕๔๘ โดยนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่สมควรอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมศึกษาฝ่าหลุนกงแห่งประเทศไทยเพราะอาจจะกระทบความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน</p> <p>๒. ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งไม่อนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ เมื่อได้รับเรื่องและพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งไม่อนุญาตรับจดทะเบียนของนายทะเบียนชอบแล้ว</p> <p>๓. ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งผลการพิจารณาให้ยกฟ้อง</p> <p>๔. ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนกรุงเทพมหานครที่ไม่รับจด</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ปก.</p> <p>ทุกจังหวัด</p> <p>ปก.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ทะเบียนจัดตั้งสมาคมศึกษาฝ่าหลุนกงแห่งประเทศไทย และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากเหตุผลของศาลปกครองชั้นต้นที่มองว่าหากจัดตั้งเป็นสมาคมอาจจะก่อเหตุรุนแรงนั้น ศาลปกครองสูงสุดมองว่า “จะก่อเหตุ” เป็นเหตุที่เกิดในอนาคต ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน</p>	
<p>โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา</p>	<p><b>กรุงเทพมหานคร (นายไทวุฒิ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้างสำนักงานโยธา)</b></p> <p><b>๑. การอนุมัติงบประมาณค่าจ้างที่ปรึกษา</b> นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะแรก จำนวน ๗๖ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก ๕๐ ล้านบาท ให้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ และขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ตามขั้นตอน โดยให้กรุงเทพมหานครเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณการค่าจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ มติที่ประชุมมีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการบริหารโครงการ การดำเนินการของอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา (Time Frame) โดยสามารถเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ในการดำเนินการโครงการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และให้เริ่มการก่อสร้างได้ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยให้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เสนอต่ออนุกรรมการเพื่อพิจารณาทุก ๆ เดือน</li> <li>- ด้านการออกแบบและภูมิสถาปัตย์ เร่งรัดการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บท ให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ และดำเนินการให้ได้รูปแบบรายละเอียดภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙</li> </ul> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคำขอใช้งบประมาณผูกพันข้ามปีในส่วนที่เหลือสำหรับงานจ้างที่ปรึกษา/สำรวจ/ออกแบบ อีก ๕๐ ล้านบาท จากงบกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเสนอขออนุมัติจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี</li> <li>๒. เร่งรัดดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>๓. จัดทำรายละเอียดปัญหาในการออกแบบหรือประเด็นที่ต้องมีการหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนออกแบบ</li> <li>๔. ให้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เสนอต่ออนุกรรมการเพื่อพิจารณาทุก ๆ เดือน</li> <li>๕. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการกับประชาชนและทุกภาคส่วน อย่างทั่วถึงโดยแสดงแผนปฏิบัติการให้เห็นอย่างชัดเจน</li> </ol>	<p>กทม.</p>



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การบริหารจัดการ สิ่งก่อสร้างรुक้ำลำน้ำ สาธารณะ กรณีคลองลาดพร้าว</p>	<p><b>กรุงเทพมหานคร (นายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ)</b> รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้ำลำน้ำสาธารณะกรณี คลองลาดพร้าว ดังนี้</p> <p>๑. กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะทำงานในระดับเขต ๘ เขต ที่อยู่ใน แนวสายคลอง ซึ่งคณะทำงานในแต่ละเขต มีหน้าที่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนที่ อาศัยอยู่ในทางน้ำ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก</p> <p>๒. จากการลงพื้นที่ของคณะทำงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ได้กำหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมไว้ ๓ รูปแบบ คือ</p> <p>๒.๑ ประชาชนอยู่ที่เดิม โดยจัดสรรพื้นที่จัดระเบียบชุมชนใหม่</p> <p>๒.๒ ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในทางน้ำ ย้ายออกจากพื้นที่</p> <p>๒.๓ ย้ายประชาชนไปอยู่ที่ไม่การเคหะ/สถานที่ที่จัดไว้ให้</p> <p>๓. ข้อเสนอของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม</p> <p>๓.๑ ให้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการระดับชาติ โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน</p> <p>๓.๒ ให้กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธนารักษ์และกองทัพบก เร่งรัดสำรวจและเคลื่อนย้ายรुक้ำในพื้นที่โครงการ</p> <p>๓.๓ ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งรัด โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. แนวทางการแก้ไขสิ่งก่อสร้างที่รुक้ำลำน้ำสาธารณะให้ดำเนินการตาม แผนงานที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๒. ให้กรุงเทพมหานครพิจารณาหาทางเคลื่อนย้ายรुक้ำออกพื้นที่และรายงาน ให้ทางคณะรัฐมนตรีรับทราบ</p> <p>๓. การแต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อน หากลงนามในสัญญาแล้ว พื้นที่ใด ที่ไม่มีการรुक้ำให้ดำเนินการได้ทันที แต่พื้นที่ใดที่ต้องมีการเจรจาหรือพื้นที่ที่เกิด ขบวนการก่อสร้างให้ใช้กลไกของทางบริษัทผู้รับเหมาชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่</p>	<p>กทม.</p>
<p>การบริหารจัดการน้ำเสีย</p>	<p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้กรุงเทพมหานครพิจารณาการแยกท่อน้ำเสียที่ต้องบำบัดออกจากท่อระบาย น้ำเพื่อไม่ให้ น้ำขัง/น้ำท่วม พร้อมทั้งประสานกับการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เพื่อหารูปแบบการ นำสายไฟฟ้า/เคเบิล และระบบประปา โดยให้เร่งวางแผนงานและขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง</p>	<p>กทม.</p>



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>มาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน</p>	<p><b><u>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</u></b></p> <p>เนื่องจากกระบวนการจัดทำข้อมูลมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๔ เดือนแล้ว กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน) ทบทวนแผนงาน/โครงการเพื่อตรวจสอบความพร้อมและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีแผนงาน/โครงการที่ผ่านการเห็นชอบแล้วเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๙๒,๒๐๙,๓๐๑ บาท</p> <p>แผนงาน/โครงการที่ไม่ได้พิจารณา หากจังหวัดมีความพร้อมและต้องการดำเนินการ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งเสนอแผนงาน/โครงการผ่าน คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัดพิจารณา โดยสามารถเปลี่ยนกิจกรรมโดยคงเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ และวงเงินงบประมาณเดิมไว้ในกรอบเงิน ๖,๕๒๙ ล้านบาท</p> <p><b><u>สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชลธิ์ ยิ่งตรง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)</u></b></p> <p>๑. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบอนุมัติงบกลางจำนวน ๖,๕๔๑ ล้านบาท (งบกิจกรรมจำนวน ๖,๕๒๙ ล้านบาทและงบบริหารโครงการจำนวน ๑๒ ล้านบาท) เพื่อดำเนินการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน</p> <p>๒. คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน) ได้ทบทวนและกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ เพื่อตรวจสอบความพร้อมและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ฯลฯ และส่งให้คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับกระทรวง</p> <p>๓. คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับกระทรวง (ปลัดกระทรวงเป็นประธาน) ได้ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการในวันที่ ๑๔ , ๑๗ และ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ จนแล้วเสร็จ มีแผนงาน/โครงการที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้</p> <p>๓.๑ แผนงาน/โครงการจำนวน ๔,๔๖๘ โครงการ ๖,๓๔๐ กิจกรรม</p> <p>๓.๒ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๘,๙๖๑ กลุ่ม ๒,๑๙๔,๗๐๒ครัวเรือน</p> <p>๓.๓ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๙๒,๒๐๙,๓๐๑ บาท</p> <p>๔. วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมกับทุกจังหวัดผ่านระบบวิดีโอเท็กซ์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อแจ้งให้เตรียมการดำเนินงานโดยเฉพาะงบลงทุนซึ่งต้องก่อนนี้ผูกพันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ คาดว่าจะจัดสรรงบประมาณงวดแรกให้จังหวัดภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p><b><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></b></p> <p>๑. ให้จังหวัดเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p> <p>๒. ให้จังหวัดเสนอแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยเปลี่ยนกิจกรรม แต่เป็นกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพและวงเงินงบประมาณเดิม</p>	<p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ประสาน/หารือสำนักงานงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดผู้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เนื่องจากเป็นแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน</p>	สนผ.สป./
<p>การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</p>	<p><b>สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชลธี ยังตรง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)</b></p> <p>๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน ๒๑ จังหวัด นำร่อง งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๐,๖๐๑,๕๕๐ บาท โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติของจังหวัด ดังนี้</p> <p>๑.๑ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมและงบประมาณของเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการอื่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งติดตามการบริหารจัดการการดูแลรักษาของเครื่องจักรกลทางการเกษตร</p> <p>๑.๒ มอบหมายให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ การจัดเก็บ การดูแลรักษา และการซ่อมบำรุง</p> <p>๒. สำนักงานงบประมาณได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะ (Specifications) และราคามาตรฐานของครุภัณฑ์ (หากไม่มีขอให้ส่งใบเสนอราคาอย่างน้อย ๓ ราย) เพื่อให้เป็นเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันสำหรับแต่ละพื้นที่</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. กำชับให้จังหวัดบริหารงบประมาณและกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ/ข้อแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีความโปร่งใส</p> <p>๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับหน่วยงานอื่นและจังหวัดใกล้เคียงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้เสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการในทุกจังหวัดต่อไป</p>	<p>สนผ.สป./</p> <p>๒๑จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ</p>
<p>มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ของรัฐบาล</p>	<p><b>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</b></p> <p>เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมประชุมหารือกับทีมเศรษฐกิจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กระทรวงการคลังและสำนักงานงบประมาณ เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า โดยมีมาตรการที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ คือ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (จัดสรรงบประมาณให้ทุกตำบลทั่วประเทศ ตำบลละ ๕ ล้านบาท) มีหลักการ ดังนี้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑. งบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลให้รวมถึงงบประมาณที่ได้จัดสรรให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วย ดังนั้น งบประมาณการจัดทำแผนงาน/โครงการของแต่ละตำบลที่ขอรับการจัดสรรจะต้องหักงบประมาณในส่วนของมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนออกก่อน</p> <p>๒. กระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการจัดสรรงบประมาณและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพร้อมแจ้งให้จังหวัดเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อรวบรวมเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยกำหนดหลักเกณฑ์/ขั้นตอน/การพิจารณาตามแนวทางของมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน</p> <p>๓. กำหนดระยะเวลาดำเนินแผนงาน/โครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. การเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดให้พิจารณาการดำเนินการที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากและการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้รองรับ Zoning ภาคเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ (Demand) ในประเทศ</p> <p>๒. ให้กระทรวงมหาดไทยวางระบบการพิจารณาคัดสรรผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมาดำรงตำแหน่งใหม่ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>กจ.สป.</p>
<p>กรมการปกครอง (นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง)</p>	<p><b>การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘</b></p> <p>การประชุมเตรียมความพร้อมในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง สภาปฏิรูปแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กรมการปกครอง ฯลฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. สภาปฏิรูปแห่งชาติกำหนดลงมติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘</p> <p>๒. อยู่ระหว่างการพิจารณาเลือกวันที่จะลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวันที่ ๑๐,๑๗,๒๔ มกราคม ๒๕๕๙</p> <p>๓. งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณ ๓,๒๐๐ ล้านบาท</p> <p>๔. มอบหมายภารกิจ</p> <p>๔.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการออกเสียงประชามติ และระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘</li> <li>- แจกจ่ายร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสรุปสาระสำคัญให้กับครัวเรือนทั่วประเทศ</li> <li>- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</li> </ul>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔.๒ กรมการปกครอง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ</li> <li>- จัดทำทะเบียนที่อยู่ของครัวเรือนที่ต้องแจกจ่ายร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสรุปสาระสำคัญ</li> <li>- อำนวยความสะดวกในการจัดลงประชามติในพื้นที่</li> </ul>	

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.